

## คู่รักดารา .....ปิดฉากความรัก 2009

นำเสนอเมื่อ : 27 ธ.ค. 2552

มาดูคู่รักดารา ที่ปิดฉากความรัก ปี 2009 มีใครบ้าง....



พลอย โดม



ฟิงกี อ๋ม

ปีนี้เรียกได้ว่าเรื่องราวความรักของคนบันเทิงฮอตฮิตจริง ๆ  
แม้ว่าเรื่องของความรักจะเป็นเรื่องของคนสองคน  
แต่การเป็นคณดั่งก็ทำให้เรื่องของหัวใจกลายเป็นที่จับตาของสาธารณชนอย่าง หลีกเลี้ยงไม่ได้ ซึ่งตลอดปี 2552  
มีคู่รักคณดั่งที่ปิดฉากความรักแบบบอบช้ำ จนต้องยื่นรอกให้ให้สัมภาษณ์แบบปาดหน้าตากันบางพอสมควร  
แต่จะเป็นดารา นักแสดงคนไหนบาง ไปชมกันเลย



## ฟลุค แพง

เริ่มกันด้วยคู่รักสะท้านวงการ **แพง ขวัญข้าว** และ **ฟลุค เกริกพล** ที่หลังจากฝ่ายชายตั้งใจเลิกกับสาว **แป้ง อรจิรา** แล้วก็หันเหมาคบกับสาวร่างเล็ก **แพง ขวัญข้าว** ซึ่งทำเอางานอีเวนต์งานโชว์ตัวต่างจ้อคิวยาวของตัวทั้งคู่กันเป็นหางวว รับทรัพย์นับเงินกันแทบไม่หว่าดไม่ไหว แต่สุดท้ายตำนานรัก **ฟลุค-แพง** ก็ไปไม่รอด ต้องเซย์กู๊ดบายกันไปแบบไม่มีเยื่อใยต่อกันเลยละ



## เป็ย อาร์

ส่วนอีกคู่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ เห็นจะเป็นคู่รักต่างวัย **อาร์** และ **เป็ย** ที่แม้จะยังเอ่ยปากบอกว่ารักกัน แต่กลับต้องจำใจจากลา งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความห่างของวัยทำพิษ หรือว่าเป็นเพราะฝ่ายชายแอบไปกิ๊กกิ๊กกับสาวอื่นผ่าน BB จนสาวเป็ยทนไม่ไหวหรือเปล่านะ



## ฟิงกี้

ฟากสาวตาคม ฟิงกี้ สาวิกา เธอคนนี้ก็มีคดีหัวใจกับหนุ่มหลายคน แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดซักกะราย ไม่ว่าจะ เป็นกับหนุ่ม อี้ม อธิชาติ ที่เมื่อก่อนตามสงขาว่าสงหนักันถึงกองถ่าย และรายล่าสุดกับหนุ่ม สงกรานต์ เตชะณรงค์ ซึ่งครั้งนี้สาว ฟิงกี้ หนาแตกยับ หลังเอยปากออกสื่อก่อนว่ากำลังคว้าหนุ่มไฮโซคนนี้อยู่ แต่ฝ่ายชายดันไม่ยอมเออออห่อหมกด้วยซะงั้น แถมยังไปควงสาว แอฟ ทักษอร แบบออกหน้าอีกต่างหาก งานนี้ทำเอาสาว ฟิงกี้ ต้องวิ่งแจนเข้าโรงพยาบาลไปให้หมอเย็บหนาที่แตกยับแทบไม่ทันเลยละ



## ณัฏฐ์ - วุฒิสัย

ด้านหนุ่ม **ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา** แม้จะรักสาว **วุฒิสัย วิริฒิพา** มากขนาดไหน แต่ถ้ามองตามจริตกายแบบไม่เฝ้ายามหญิงได้หายใจ ก็คงต้องมีอันเซยกูตบายนั่นแหละ แต่สุดท้ายทั้ง 2 คนก็ใช้ความหล่อสวยใส หาคอนมาตามใจกันได้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วละ

เหมือน ๆ กับสาวชื่อน่ากิน **แตงโม ภัทรธิดา** ที่พอเสียหนุ่ม **ก้อง กรรณ** ไปให้สาวรุ่นน้อง **น้ำชา ชีรณัฐ** ปู่ เธอก็มีไฮโซ **แตงค พงศธร** มหาเปารยะ มาช่วยตามใจให้ใหม่ทันที แถมยังดวงกันโช้วความหวานแบบไม่เว้นแต่ละวันอีกต่างหาก โอ้มูเพียงรักครั้งนี้ขอให้สาว **แตงโม** เจอคนจริงจังและจริงใจซักกะที จะได้ไม่ต้องมาติดโผดารากหักทายเป็นอย่างนี้อีก

ส่วนสาว **นก อุษณีย์** หลังจากต้องน้ำตาตก เพราะคาสโนว่า **วี วิรัชภาพ** มาหล่ายยก สุดท้าย She ก็หลุดพ้นจากบ่วงหัวใจชายเจ้าชู้ โดยได้หนุ่มตาน้ำขาว **วินนี่** ที่หลายคนฟันธงว่าหลอกหวานมวีมาแบบซิดติดหัวใจแทน



**พลอย เอมมัลย์**

ด้านสาวฮอต **พลอย เอมมัลย์** ที่ตัดสัมพันธ์หนุ่มรุ่นน้อง **กอล์ฟ พิชญะ** แบบไม่เหลือเยื่อใย ทั้ง ๆ ที่ฝ่ายชายรักและหลงแบบสุด ๆ จนทำให้หัวใจดวงน้อย ๆ ของนักร้องหนุ่มเบ้ไปพักใหญ่ แต่ตอนนี้หนุ่ม **กอล์ฟ** ก็กลับมาตั้งหลักได้ใหม่แล้ว เป็นเพราะมีนางรายนาสวยอย่างสาว **ดิว อริศรา** มาช่วยตามหัวใจ แต่ขึ้นชื่อว่าสวยเลือกได้อย่าง **พลอย เอมมัลย์** มีหรือจะใสใจ เพราะนอกจากจะคงอดีตคู่รัก **โดม ปกรณ์ ลัม** ออกงาน โภจเงินแบบไม่เกรงใจสาว **เพนท** แฟนตัวจริงของหนุ่มโดมแล้ว ตอนนี้เจ้าตัวยังหวานชื่นกับว่าที่ดอกเตอร์อย่าง **นาวิน ตาร์** อีกด้วย



## ก้อย เป้

ปิดท้ายกันด้วยคู่ที่ไม่มีวีแวนว่าจะเลิกใช้อย่าง เป้ อารักษ์ และ ก้อย รัชวิน ที่ออกมายอมรับส่งท้ายปลายปีว่าห่าง ๆ กันแล้ว ท่ามกลางความเสียใจของบรรดาแฟนคลับที่ยอยากเห็นทั้ง 2 คนนี้กลับมาสวีทดังเดิม

สุด ท้ายแล้วปีหน้าฟ้าใหม่ คู่ที่เลิกกันไปเหล่านี้จะรีเทิร์นกลับมาคืนดี หรือจะหาใครมาตามใจไดใหม่ คงต้องตามติดไปเช็คสภาพหัวใจกันต่อตลอดปี 2010 แล้วละ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

**สำนักข่าวไทย**

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก [ไทยรัฐ](#)